



รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ประเภท 4 รุ่นที่ 2

สังกัด กรมการปกครอง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1	นายภาคภูมิ ภูมิ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
2	นายเข้มเพชร นาคแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
3	ว่าที่ร้อยตรีสุริโย สมบัติคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
4	พันจ่าเอกสมศักดิ์ ธนันทา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลพบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
5	นายปรีชา ส่งเสริม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
6	นายสุรชัย ทุมวงษ์	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
7	นายสุรียา ตรีศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
8	นายสุรนนท์ นนทา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
9	นายวิษณุ สำเร็จ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออุซันต์	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
10	นายอดุลย์ หมื่นลึก	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
11	นายณรงค์ฤทธิ์ คุณทรัพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
12	นายนิธิโรจน์ แก้วเวลา	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงบูรพ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
13	นายจ้านงค์ ยอดย่อย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
14	นายธีระยุทธ ราชปี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึง	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
15	นายสรศิริ จันดีบุตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
16	นายเกรียงไกร สุดพาทย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
17	นายนิรุส บุตรดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอราชสีห์	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
18	นายสวรรค์ วรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศีลาลาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
19	นายสิทธิสมชัย พงษ์ธนู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยทับทัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
20	นายอธิป ทิพย์รักษา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
21	นายวสิน วดีศิริศักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
22	นายพัฒนา กำมะโน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
23	นายบุญฤทธิ์ รัตนพร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
24	นายพรชัย โพธิ์ทองนาค	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
25	ว่าที่ร้อยเอกรงค์ ศรีโมรา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
26	นายทศพล จักรบุญมา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
27	นายสรารุณี เมณฑุทน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไทร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
28	นายยุวชล เกษรประทุม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
29	นายนรุตม์ ชัดจินนท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปึงสามพัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
30	นายฐิติวุฒิ ศิธธรรมมา	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
31	นายอนุพงษ์ เอกพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
32	นายสุทธิศักดิ์ จงขจรพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
33	นายปลืวิ สุวรรณสภาค	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
34	นายปณณวิชญ์ กลีบใบ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
35	นายขวัญโชค นามศรีทวีชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
36	นายพีรพล สายจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูซุ่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
37	นางสาวศุภลักษณ์ นามมั่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
38	นายนพพล อุปสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
39	นายหมวดตรีเจตน์พัฒน์ กุลมงคลรัตน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
40	ว่าที่ร้อยตรีฐากร แจ่มวิจักขณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
41	นายศุภณัฐ เกษเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
42	นายไชยน์นันทน์ ปรีโยทัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
43	นายภักพล วรรณพฤกษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
44	นายหมวดตรีอธิชาติ ทองขัน	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
45	นายหมวดโทปรัชญา ใจสาหัส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
46	นายคมสันต์ วิชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
47	นายหมวดตรีนนทพัทธ์ อรรถมูล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
48	ว่าที่พันตรีทินกร ทองสินธุ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49	นายณัฐวงศ์ เกตุแทน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50	ว่าที่ร้อยเอกธเนศ ซาคริตสกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
51	นายวัชรศิลป์ ทิพย์ประชา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
52	นางสาวนิตยา ศรีงาม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
53	นายณัฐวัฒน์ คินนอก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
54	นายพงษ์ศักดิ์ บุตรดา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
55	นายอภิชัย สุธรรมดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
56	นายวุฒิชัย ดาปี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
57	นายณัฐชนน นามเคนอุโฆษ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสะอาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
58	นายชาคริส จันท์ห้วย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
59	นางสาวชนากานต์ ประสารวุฒิ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
60	นายศุภวิชญ์ นิมดำ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
61	นายเกียรติภูมิ โภคผล	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
62	นายณพพร มีสติ	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
63	นางสาวธฤตี สติยศสร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
64	นายเจนวิทย์ จินตพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
65	นายอรรถพงษ์ คชศักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
66	นายอภิชาติ ศรีสุทธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
67	นายศิวรักษ์ ภูทองวิจิตร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
68	นายณัฐพร สิทธิทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
69	นางสาวกิตติณกาลตน์ หาญขุนทด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
70	นายไกรสร บุตรดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
71	นายสร้างตระกูล สุขสวัสดิ์จิตต์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
72	นายสุริยา รัชสิทธิพันธ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
73	นายพรศักดิ์ จงไกรจักร	ป้องกันจังหวัดชัยภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
74	นายภาคภูมิ ประยูรคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
75	นายสิริวิชัย ชำรัมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพน	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
76	นายอาทิตย์ ตาทอง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
77	นายสมพร เขี่ยมยงวรรณ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
78	นายธนกฤต เขียมทันวนิช	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
79	นายสุทธิชัย เทพสุภา	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
80	นายภูวิศ ชีवालยางกูร	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
81	นายอานนท์ วงศ์แย้ม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
82	นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
83	นายรชต บำรัมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
84	นายภาณุพงศ์ ยศศักดิ์ศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมพัฒนา	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
85	นางยุวพรรณ ทับแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
86	นายณัฐวีร์ โรจนย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
87	นายปิยวัฒน์ วัชรเมฆินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
88	นายณัฐชา วงษ์สุริยา	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
89	นายจักรี พรพิบูลย์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
90	นายปฐม เอ็มโอษฐ์	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
91	นายณัฐพล บุญทวี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
92	ว่าที่ร้อยตรียุทธพิชัย ศรีพุ่มภัทรโยธิน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
93	นางสาวพัชรา ศรีอินแก้ว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
94	นายปวิณ หลวงใหญ่	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
95	นายศุภกิตต์ ด้วงพูล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
96	นายหมวดเอกธีระศักดิ์ รัตนะ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
97	นายภูเมศ ไกรทอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
98	นายสุนิต โสภากประดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
99	นายอดิศร ช่อไม้	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
100	นายนิรันดร์ ปราปออักษร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
101	นายสนอง พรหมไชยศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
102	นายอิทธิเชษฐ์ โภคินธนวนันท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ))	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
103	นายธีรพล ทำสวน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
104	นายพรชัย สอนประสม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
105	นายกฤตพล ทิพเศษ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
106	นายวิรัชเดช บุญเรืองขาว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
107	นายชัยวุฒิ ทองเหม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกระบี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
108	นางสาววิมลรัตน์ ปิ่นเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
109	นายธนเสฏฐ์ จรัสกมลพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
110	นายธีระ อ่อนเทศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอด่านมะขามเตี้ย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
111	นายนรภัทร รัตนวรายุทธ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
112	นายวัลลภ จินดา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทองผาภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
113	นายอรธพล แก่นทรัพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
114	นายศิริณ บุญสังข์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่ามะกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
115	นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอไทรโยค	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
116	นางสาวณปภัช เฟื่องเกร็ด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไทรโยค	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
117	นายสมภพ เผือกผ่อง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
118	นายชัชพิสิฐ สุระคำพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
119	นายชวโรจน์ มากแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
120	ว่าที่ร้อยตรีธนายุทธ พินิจมนตรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
121	นายกิตติ จิณแพทย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
122	นายฉกาจ อาสาสนา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
123	นางสาวเนตรนภา จุฑาธิปพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
124	นายภวัศ เอี่ยมล่อ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเลาขวัญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
125	นายเดชทัต เจริญเครือ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
126	นายเทวิน ปิติพัทธ์พงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสวัสดิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
127	นางสาวเบญจวรรณ พักแก้ว	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยกระเจา	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
128	นายประสงค์ จันทร์กระจ่าง	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
129	นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
130	พันจ่าอากาศตรีฤกษ์ฉะฉาน จันปุม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
131	นายวิทวัส หาศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
132	นายณัฐชนน ไชยวิเชียร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
133	นายพนมเทียน หาญไชนะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
134	นายนิติวัฒน์ เสนาผล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
135	นายประวิทย์ชัย สलगสิงห์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนามน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
136	นางสาวอภิญา เพียรภูเขา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนามน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
137	นายสมบัติ นาวิกชีวิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนามน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
138	นายปิยพงษ์ พลเรียงโพน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
139	นายอัมรินทร์ ฤติย์รัตน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอตลาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
140	นายนิคม วงศ์เชียงยืน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตลาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
141	นางรุจิเรข จันทรสุมบัติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตลาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
142	นายเดชชากร จิตจักร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
143	นายนพดล ร้อยพวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
144	นายศุภชัย สุริฉาย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
145	นายวรรณ ฉายอภิรักษ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
146	นายปิยะ ประมูลสิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
147	นายฤกษ์ฉะฉาน หอมกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไทรงาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
148	นายสุรพล ระลอก	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
149	นายบุญเชิด มารศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
150	นายสิทธิชัย บุญลือ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามัคคี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
151	นายจักรพงษ์ ชัยวันดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปางศิลาทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
152	ร้อยตำรวจโทชาญทนต์ แสงอุทัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
153	นายพลพัฒน์พงษ์ เทพประชุม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
154	นายสุทธีวิทย์ สายหยุด	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
155	นายพรชัย รอดเทศ	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลานกระบือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
156	นายปณณทัต สามิบัติ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
157	นายสุชุม กุลชาติ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
158	นางสาววริศรา ททรัพย์บุญเลิศมา	นิติกรปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
159	นายชาญชัย วิทยาภรณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
160	นายณัฐภูมิ ชันโพธิ์	ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
161	นายภูริภัทร รัตนขันแสง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมอแกว	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
162	นายเดชา โสภากิจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
163	นายสมคิด ชำนิกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
164	นายกัมปนาท ถาวงษ์กลาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
165	นายบรรจง สร้อยชมภู	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
166	นายธีรพงษ์ ยามมีภักดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
167	นายนคร สุพรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
168	นายปรัชญา วงศ์บุญจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
169	นายสำเร็จ โสบุญมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
170	นายพงศธร พันธุ์ชัยภูมิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพล	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
171	นายประจวบ จิตคุ้ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
172	นายศุภยาภพ แสงสุน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
173	จำเอกพิเชษฐ์ คล้ายนาค	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
174	นายกำชัย หาจันดา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
175	นายธราดล คุณชื่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
176	พันจ่าเอกจักรกรී วิชาชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
177	นายดำรงค์ แก้วนิมิตร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
178	นายบัญชา ตั้งไพรรธรรม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
179	นายวิชิต แสงงาม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
180	นายภัทรพงศ์ สีแดง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
181	นายบัญชา จันทรณรงค์	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
182	นายสุพจน์ อุดมจริยคุณ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งหางแมว	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
183	นายอนุพงษ์ สุขวิเศษ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งหางแมว	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
184	นายวรศักดิ์ แก้วประเสริฐ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
185	พันจ่าโทนิพนธ์ วิสุทธาภรณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
186	นายจตุรงค์ ลามหึ่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
187	ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
188	นายประพจน์ ต้นชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
189	นายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอ นายายอาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
190	นายมานะ มณีเพ็ชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
191	นางสาวภุมริน เพชรขำลิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
192	นายภักทร กิจกาญจน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
193	นายसानิตย์ สุจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
194	นายโชคชัยกานันท์ พึ่งพิบูลย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
195	นางสาวสุภิตา อิมบุญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
196	นายพุทธิวัฒน์ กิตติ์วีธินโชต	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
197	ว่าที่ร้อยตรีชยุต พรหมเทศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
198	นายภราดร ประทุมชุมภู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
199	สิบเอกพาสู มีมาก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
200	นายอาณัติ รุ่งเรือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
201	นายเกียรติศักดิ์ กาลแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
202	นายธนะช คงภักดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
203	นายวีรวิทย์ เทพวัตติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
204	นางสาวเบญจมาศ อินหวัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
205	นายอนุชิต โมพันดุง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
206	นายสุริยันต์ อิมจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
207	นายเอกชัย พลอยแสงสาย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
208	นายบัลลังก์ นุชนิยม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
209	นางสาวมนารมณ ชัยบัณฑิตย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
210	นายพิชิตพงศ์ สุทธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
211	นายอัครศ พรหมสาขา ณ สกลนคร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
212	นางสาวภัคภาภรณ์ วรจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
213	นายเชียวชาญ เทพประดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
214	นายเอก อิทธิยาภรณ์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
215	นายปรัชญา พิมพ์แป้น	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
216	นายอำนวยการ เพ็งบุบผา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
217	นางกษมาพร ชุณหวิภาส	จำจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
218	นางปัทมาณิช ศาสตร์พงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
219	นายอิสราณนท์ แก้วเนตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
220	นายวีรวัฒน์ ปิงพยอม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
221	นายเรืองริศ ไรจนะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
222	ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
223	นายวิสิทธิ์ ยิ้มแย้ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
224	นายสุรใจ ชิตสูงเนิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
225	นายภคพล พลหมั่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
226	นายภราดร ชัยนภาพร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
227	นายวันชาติ วรรณพราหม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
228	นางสาวฐิติมา สือเสาวลักษณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
229	นายประยูร วัฒนศิริบรรจง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
230	นายพร้อมพงศ์ พวงเพชร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
231	นายวรจักร สถาพรภิญโญ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
232	นายพันธวัจน์ ดาวัลย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครอง ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
233	นายฐานธวัช อิงค์อนันต์นาท	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
234	นายพิพัฒน์พล อัมพรเพ็ชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
235	นายภูกริช แก้วอรุณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีราชา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
236	นายสุชาติ จันทร์ขุ่ม	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
237	นายพิเชษฐ ธรรมโห	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
238	นางเรณู ศรีอุบล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
239	นายธงชัย ภูมมาลี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
240	นายณรงค์ชัย บานชื่น	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
241	นายเรวัต อรุณชัย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
242	นายพรศักดิ์ นาคปน	ป้องกันจังหวัดชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
243	นายเสถียร มีศรี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
244	นายต่อศักดิ์ ทองนิโรจน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
245	นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
246	นายคมศักดิ์ ยงกสิกรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสรรคบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
247	นายเจนต์พันธ์ คุ้มพวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสรรพยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
248	นายทะนงศักดิ์ บุญภิรมย์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
249	นายวัชรชัย มาชัยภูมิ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
250	นายวิชัย พันธุ์ภักดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
251	นายมานพ ทิพย์รักษ์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ))	ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
252	นายหมวดเอกอมร โชคบัณฑิต	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
253	นายหมวดตรีประเทือง สว่างวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
254	นายหมวดเอกพงษ์สิทธิ์ เพ็ญจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคอนสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
255	นายณรงค์ ชำนิพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
256	นายวิหเวช กระตุนาค	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจัตุรัส	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
257	นายกรธัช หุทัยภูมิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอซับใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
258	นางสาวภรภัสร์รี่ จันทร์สิทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
259	นายสุวิทย์ มุ่งเอื้อมกลาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
260	นายฤกษ์ชัย โชคเหมาะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
261	นางสาวปานระวี ทัดทาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเนินสง่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
262	นายกองตรีพันธุ์ธัช ภูสง่า	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแท่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
263	นายพนพงค์ คชพล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
264	นายหมวดโทอิทธิพล ถือสมบัติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีชุมพล	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
265	ว่าที่พันตรีสมศักดิ์ อัยปัญฌาวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเขียว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
266	สิบเอกอุทัย คำภีร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
267	นางสาวเจนจิรา อารัมเรือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
268	นายศุภวงศ์ น้อยสุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
269	นายสาธิต หาญรบ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
270	นายสุรชัย ชิมพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบัวระเหว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
271	นายวิทยา ดลวัฒน์กุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
272	นายปริญญา จิตรกระวี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
273	นายอำนาจ เตชวรรณโต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
274	นายลิขิต สุขเยาว์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
275	นายสุจินต์ สว่างศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
276	นายอนุรักษ์ อุณภิรมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
277	นายพงศ์ศักดิ์ หมั่นไชย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
278	นางปาไลดา บรรยงกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งตะโก	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
279	นายเจริญโชค พรหมชุติมา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
280	นายกิติพงศ์ โสมณะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
281	นายกิตติศักดิ์ จีนไทย	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
282	นายธีระวุฒิ นุชนงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
283	ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ ภัคติกักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
284	นายทวีป ไทยสวี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
285	นายถนัดกิจ จันทร์กลั่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอละแม	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
286	นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสวี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
287	นางพยอม กรแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสวี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
288	นายดารารกร จันทนา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสวี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
289	นายบุญก้อง ศรีสงคราม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสวี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
290	นางสาวนันทลักษณ์ ชูสอน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสวี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
291	นายศุภชัย จันตะคาด	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
292	นายธนภุต อินทะวงศ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
293	นางสาวสุนัชชนันท์ วิรัชย์ธนโชติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
294	นายสมชาย เชื้อเมืองพาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
295	นายวิรัชยุทธ วิชัยเลิศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนตาล	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
296	นายदनัยวัฒน์ ศรีเมือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
297	นายฤทธิเดช จรรยาพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
298	นายสมรภูมิ สวาหนา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าแดด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
299	นางสาวเฟื่องฟ้า ปาธิยะะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
300	นายสุนทร ขอยรัมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพญาเม็งราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
301	นายหมวดตรีบุญเกิด นาราช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
302	นายรุจร จันท์ระกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
303	นายเขตพันธ์ ม่วงสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
304	นายรัฐภูมิ กุณณา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
305	นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
306	นายจิตรกร คูสินไทย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
307	นายประยง ศิริรักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
308	นายปวเรศ ปัญญาสงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
309	นายศพงษ์ศ ตูลาชม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
310	นายบรมกุล สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
311	นายเชาวลิต กิตติชัยพานิช	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
312	นายญาณวุฒิ สุตพิมศรี	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
313	นายเชมพัฒน์ เหรียญะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
314	นายสมหมาย เป็นมงคล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
315	นายพัฒนเศรษฐ์ เหมืองหม้อ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
316	นายอิทธิพัทธ์ รัตนรักษพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงป่าเป้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
317	นายสุเมธ ทนะขว้าง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
318	นางสาวศิริพร ใจสุข	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
319	นายวัชรพงษ์ หนูชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
320	นายจิรพล สนธิคุณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ))	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
321	นายศราวุฒิ นามมนตรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
322	นายอภิรักษ์ พุ่มจำปา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
323	นางสาวนิตยา โบบน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
324	นายพิชญพงษ์ วงษ์สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
325	นายสุทธิชัย ตรีศีลสัตย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
326	นายชลพรรษ ชาญเขียว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
327	นางนันทนา แสนเมืองมูล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
328	ว่าที่ร้อยตรีเดชะพงศ์ นาคเสวี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
329	นางวิมลรัตน์ หลอดเข็ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
330	นายศรัณย์พงศ์ เลิศพฤกษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
331	นายวิกร สิงห์ทองชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
332	นายนิพนธ์ สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
333	นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
334	นางสาวธัญลักษณ์ วิบุญมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
335	นายอำนาจ มหายนต์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
336	นายศิริพงษ์ น้าภา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
337	นายกิตติพงษ์ ธิวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
338	นายประทีป ดวงคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
339	นายภักวัต ชันธหิรัญ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
340	นายธีรวัฒน์ ณ ลำพูน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
341	นายเพิ่มเกียรติ เทพหัสติน ณ อยุธา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
342	นายประการ กู่อ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
343	นายชลิต ทิพย์คำ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
344	นายสิทธิพัฒ บุญทรง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
345	นางสลีลญา คำภาแก้ว	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
346	นางสาววาสนิณี ชูเลิศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
347	นายสมภพ หน่อแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
348	นายอิสราวุฒิ นลินวิจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
349	นายไมตรี ดวงใจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
350	นายชานนท์ ดวงมณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
351	นายอภิรักษ์ เลหาทะกุล	ปลัดอำเภอ(ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
352	นายภิญโญ พัวศรีพันธ์ุ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
353	นายณัฐพงษ์ พรสมบุญกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
354	นายรัชชัย สุขะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
355	นายสมศักดิ์ อรุณโสทธิกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
356	นายสิทธิพร จันทราช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
357	นายเอกชัย แสนใจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
358	ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
359	นางสาวกัญญาพัชญ์ มาลาแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
360	นายกันทชาติ คงอุป	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
361	นายธนกร บุษพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
362	นายอนุรักษ์ ศิลป์ไพเราะช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
363	นายธรรมสรณ์ ศรีสวัสดิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
364	นายประสิทธิ์ พรหมพาหุกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
365	นายอดิศร ชูพูล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
366	นายจรรยาวิทย์ ภัททิรมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
367	นายวิรัชทร์ พร้อมมูล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกันตัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
368	นายอมรรัตน์ มากเอียด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
369	นายสมพร อ่อนชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
370	นายยรรยง อินนุรักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอย่านตาขาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
371	นายหมวดตรีอุทัย หมุนจำนงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสิเกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
372	นายเตจรรต รัตนไชย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรารด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรารด
373	นายยุทธนา ศรีนวลดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
374	นายสมศักดิ์ ไยยอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
375	นายหมวดตรีณัฐนันท์ สิ้นสมบัติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทับสะแก	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
376	นายคำนิง พิกุลทอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
377	นายจิรายุ พลรัฐนาสิทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
378	นายพลากรณ์ พลีรุ่งโรจน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
379	นายธนยศ หิริญเนตร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระเจาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
380	นายอุดม จันกิติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
381	นายณัฐพล แสนคำ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชื่นชม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
382	นายวัลลภภัทร์ บุญบำรุง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
383	นายชยพล รัตนวิสุทธิกุล	นายอำเภอละอุ่น	ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
384	นายพรเทพ อาจบัณฑิตกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
385	นายรัชพล แก้วจิตคงทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
386	นายชาติปัติย์ กิตติธนนดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
387	นายปวีร์ศรั้ง พงศ์ภักดีศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
388	ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ จันทวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
389	นายวิฑูรย์ ต้นทอง	นายอำเภอนาแห้ว	ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
390	นายอภิเชษฐ ภาพเพียร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
391	นายเจษฎา จางจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมานิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
392	นายฉัตรเทพ จุตาคม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
393	นายสมศักดิ์ ไกรเทพ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
394	นายเสกสรรค์ สายแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
395	นายสุรเชษฐ์ แก้วคำ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
396	นายณพพล สุกิจปาณีนิจ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
397	ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
398	นายธิตีสรณ์ พิมลศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
399	นายพลกฤต สุดสวาสดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
400	เรืออากาศโทจิโรจน์ เดชรักษา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
401	นายธรรรงค์ ทิพย์ศิริ	ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง	กรมการปกครอง	กรมการปกครอง
402	นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
403	นายวิชญ์ จันทร์โต	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
404	นายไกรยุทธ วิลาวลัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
405	นายจงรัก เพชรเสน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่ายาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
406	นายจิรวุฒน์ ใจสำราญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
407	นายจักรพงษ์ สายเพชร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
408	นายวรเทพ ทองน้อย	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
409	นายเฉลิมพล ทองเหลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
410	นายอภิชาติกฤษณ์ ดนัยดิษยางกูร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนเจดีย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
411	นายวีระชัย พิลายนต์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
412	นายสรพงษ์ ชายแก้ว	นายอำเภอจอมพระ	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
413	นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์มั่งสัง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
414	นางวิลาวรรณ พันธุ์แก่น	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
415	นางสาวบุษราพร กุลทอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
416	นางอรุณ คล้ายซัง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
417	นายดิศนันท์ ป้องกัน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
418	นายนครินทร์ ร่มเย็น	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
419	นายเบญจพล อุมวงค์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
420	นายแสงเพชร เกตมาลา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
421	นายอภิวัฒน์ ทองดี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
422	นายพิชิต โสภากุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
423	นายพนม สาผาย	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
424	นางรัมภา ชีระมาตย์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
425	นายพงศธร ทินโนรส	นิติกรปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
426	นางสาวพลอยปภัส ตั้งควนิชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
427	นายสงกรานต์ อุทุมเพ็ญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
428	นายสมุทร บุตรสมศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
429	นายทักษ์สุนทร นาโสก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
430	นายสมศักดิ์ พรหมโสภา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
431	นายธีระพงษ์ ยงยุทธ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
432	นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธารงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
433	นายชัยรัตน์ โพธิ์ไทรย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
434	นายภูธเนษฐ์ ทองโท	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยตะพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
435	นายอนุวัฒน์ ชาริ่งศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยตะพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
436	นายชัยวิทย์ คงนิล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
437	นายธีระศักดิ์ สมสะอาด	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
438	นายสิทธิพงษ์ ถาวรนิธิเดช	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
439	นายหมวดเอกวุฒิไกร สีสันต์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
440	นายชัยวัฒน์ วงศางาม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
441	นายหมวดตรีณรงค์ ชูสงค์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
442	นางสาววิยะดา สีหา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
443	นายอภิชัย พลเสน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
444	นางสาวพัชรีญา บุญผ่อง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
445	ว่าที่ร้อยตรียิ่งยวด โทบุตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุศช้างปูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
446	นายชัยวัฒน์ สีจันชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
447	นายศิริศร ทศราช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
448	นายหมวดเอกอำนวยการ ทองรินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
449	นายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
450	นายอมร พรหมสอน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอตาลสุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
451	นายทวีชัย ทิมพ์เพียง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตาลสุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
452	นายชาคริต ยิ่งใหญ่	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
453	นายสมบัติ หลุมทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาเยีย	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
454	นายเทอดศักดิ์ สิมมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
455	นายทองสันต์ คำอินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบุณฑริก	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
456	นางสาวปวีณรีศา ยศกุลเวโรจน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบุณฑริก	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
457	นายณัฐพร ไชยธรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
458	นายธนรฤทธิ์ ครอบงายุทธ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
459	นายอุทัย อรัณย์จากกุล	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
460	นายชัยภัทร สุวรรณผา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
461	นายปรีดา ชนะพลชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
462	นางสาวรักวรินทร์ ลิขิตจินดาวัฒน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
463	นายจิราวัฒน์ แจ่มซึ่งสมบูรณ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
464	นายทศพล เสนามนตรี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
465	นายปรัชญา เม่งช่วย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
466	นายภควี นาคจู	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
467	นายยศพล ศรีเมฆ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
468	นายวศินระพี ไม้ประดิษฐ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
469	ว่าที่ร้อยตรีเจตน์ ดิษฐอุดม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
470	นายรัฐวิษ จิตสุจิตวงศ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
471	นางสาวบุญราศี พูลเฉลย	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
472	นายอัครเดช เนตรสุวรรณ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน	สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
473	นายวาทีต มาไพศาลสิน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬจนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬจนบุรี
474	นายกฤต มังกะโรทัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬจนบุรี
475	นายณรงค์ศักดิ์ เข็นยวนิช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อพลอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬจนบุรี
476	นายวัชรพล จงใจภักดิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
477	นายวันชัย สารภาค	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออมลาลัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
478	นายวิษณุพล จาดจร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
479	นายศตวรรษ ยิ้มตะคุ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
480	นายกิตติชัย ชูปลื้ม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
481	นายธนาวุช สีतालแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
482	นายสุรสิทธิ์ พูลลั่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
483	นางศิริลักษณ์ สอนสี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอวัดสิงห์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
484	นายศรุต พรหมทัต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
485	นายชัยวัฒน์ พิมพ์กิตติวัฒน์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
486	นายชยรพ แดกหนองโน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งคร้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
487	นายวุฒิชัย เส่าโกมุท	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพสถิต	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
488	นางสาวภัทริยา บุญธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบำเหน็จณรงค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ
489	นายชาวนรงค์ สุขชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
490	นายต่อพงศ์ วารี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
491	นายสิทธิพันธ์ เส่าโท	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
492	นายสัญญา ศาสนนันทน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
493	นางสาวพิชามญช์ ธวัชชัยวิสุทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
494	นายธนวัฒน์ มีนิต	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
495	นายจักรกฤษณ์ บุรณกิตติภิญโญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
496	นายวุฒิชัย กาสวรรณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
497	นางสาวเจนนิสา พูลเขตกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
498	นายวิรัตน์ พุ่มพวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
499	นายพิทักษ์ ฤทธิสุทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
500	นายธราธร เพ็ญนิภากรณ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
501	นายธวัชชัย บุพลับ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกบินทร์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
502	นายสนธยา เพ็ญจรัส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
503	นายสีบศักดิ์ นิสกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
504	นางสาวปาริชาติ ฤทธิทรงเมือง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
505	ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย ใจคง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางซ้าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
506	นางสาวเบญจมาศ พุ่มมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
507	นางสาวสร้อยสุนีย์ นามจิต	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
508	นางสาวตรีรัตน์ ประพรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
509	นายธาริน คีตสังข์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านลาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
510	นายสัมฤทธิ์ ศรีจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
511	นายทัศนัย วิเศษคุณ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
512	นายภคิน เชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
513	นายดุสิต สุทธิประภา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
514	นายณัฐพล แผลมทองกลาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
515	นายศรายุทธ ศรีทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
516	นายชานูวัฒน์ รัตนวงศ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอด่านช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
517	นางสาวนาตาชา แก้วเรือง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามชูก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
518	ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกมล ช่วยบำรุง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
519	นายชยภณ อินทรสุภา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
520	นายปภินวิช ศรีกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธารมย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
521	นายวิทยา เดชประเสริฐ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
522	นายสุพัฒน์ นาศฤงคาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
523	นายประเสริฐ พรหมสี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสระใคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
524	นายสมปอง เทียงมนต์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสระใคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
525	นายชัยวัฒน์ ต้นสิริชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอ่างทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
526	นายอนุชา พิสัยกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
527	นายวิเชียร สิริอภัสสร	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
528	นายจำลอง ยายอยู่สุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
529	นายไพศาล ศรีเทพ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองท่อม	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
530	นายยุติธรรม อุ่นหล้า	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
531	นายอนุวรรตน์ แม่ทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
532	นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรหม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอข้าสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
533	นายปิตานนท์ ปัญญา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
534	นายทักษ์ดนัย ประทุมคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
535	นายจรัสสิทธิ์ ชัยพรหมมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
536	นายบุญมาก อุ่นสัมฤทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอขลุง	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
537	นายชัชชัย ลีมีภักดี	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
538	นายวิทยา ชพานนท์	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
539	นายจิรโชค จารุกาวัฒน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหันคา	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
540	ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สิงห์คาร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
541	นายสุภคม สุขศรีเพ็ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหาดสำราญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
542	นายดนัย ยามช่วง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
543	นายพีระ เอี่ยมสุนทร	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
544	นายพิทักษ์พงษ์ อันต์เนตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
545	นายฐิตินันท์ ประเทืองคุณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
546	นายโชคชัย แสนสิทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
547	นายสุเมธ ตะเพียนทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
548	นายฉันทศักดิ์ ทองวิเศษ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
549	นายภิรมย์ ชุมนุม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
550	นายโชค อินทวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
551	นายปฐมพงษ์ เสี่ยงคอนไพร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด
552	นายกิตติคุณ ใจวงษ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
553	พันจ่าอากาศเอกภูวดล เค้าคลึง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
554	นายปรีชา เครือยา	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
555	นายรัชชัย อ่อนสาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สอด	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
556	นายปกรณ์ รอดรัตน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
557	นายอรรถชัย รักษ์วงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
558	นายพิสุทธิ ชมดี	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
559	นายศรนรินทร์ ทินบุตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ))	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
560	นายอัครวรรต เสนาเนียร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครนายก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
561	นายตรีชัย นพรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
562	นางสาวสุกมา เพชรม่วง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
563	นายวิวัฒน์ อายุเคน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
564	นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล	ปลัดจังหวัดนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
565	นายสุภา วงษ์ละคร	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
566	นายนรินทร์ นรากรนิธิกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
567	นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
568	นายอดิศร ล้อถิธร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกำแพงแสน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
569	นางสาวนันทฎา สุขพัฒน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตูม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
570	ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา สอนอิมศาสตร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนครชัยศรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
571	นายอนุชา ใจช่วงโชติ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
572	จ่าเอกภูวิศ ภิรมย์เปี้ยว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
573	นายมนต์ชัย ทองมูลชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางเลน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
574	นายกิตติชัย ไชยพรศิริ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
575	นายจิรเกียรติ์ สิทธิเวช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
576	นายพิพิธชัย จรัสปรัชญานนท์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
577	นายจักรกฤษณ์ ไชว์พันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
578	นายสืบสกุล อุดมกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
579	ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย บุญจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
580	นายเกียรติศักดิ์ ธนาวรรณโอภาส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามปราณ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
581	นายภิญโญ สีหะวงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามปราณ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม
582	นางสาวภัศรา พรหมคนชื่อ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
583	นายนฤพล นรการ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
584	นายกิตติวัฒน์ ปัทม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
585	นายปราโมทย์ ผายทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
586	นายสุรศักดิ์ กันสูงเนิน	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
587	นายรัฐพล นวภัทรเมธากุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าอุเทน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
588	นายฉัตรภูมิ อานาจเหนือ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
589	นายธงชัย วั่งทะพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
590	นายวรสิทธิ์ สุภทน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
591	นายกิตติภูมิ บุพศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
592	นายวิษณุ เลิศสงคราม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
593	นายเชิดพันธ์ ผลวิเชียร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
594	นายวัชรินทร์ นามวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
595	นายภาณุวัฒน์ อินแก้วธา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
596	นายจักรพล เทียงภักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
597	นายมนตรี จารุธาร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
598	นายวีระศักดิ์ ทิพย์วงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
599	นายสิทธิกร สมบูรณ์พร้อม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
600	นายณรงค์รักษ์ ศรียันต์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
601	นางสาวลักขณา สีหะมาตร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
602	นายนิสิต วงศ์หทัย	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
603	นางสาวอรรณพ มีใหม่	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
604	นายสุรกุล แสนลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
605	นายสุระ รุ่งสันทียะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
606	นายนิติพัฒน์ ขอดทอง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
607	นายหมวดตรีทรงพล ชมดำนกลาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
608	นายองอาจ สุขอุ้ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
609	นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
610	นายนพรัตน์ ด้วงพรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
611	นายศศวัต ต้นติกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
612	นายอนุชา ตั้งพาณิชย์	นายอำเภอจักราช	ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
613	ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ จินทั้ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
614	นายคนุพล พิมพ่วงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
615	นายพงศ์ศุภิช อัดโตดดร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
616	นายธรรมธรรศ ทองสำโรง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
617	นายพิเศษศักดิ์ ศรีลำไย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
618	นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
619	นายรัชชานนท์ เขียรพิมาย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
620	นายศิริโรดม ศิลป์ประกอบ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
621	นายสมโภชน์ ชั่งทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
622	นางสิรินรญา วรรณศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
623	นายไพโรจน์ ปานสาคร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
624	นายสมชาย จันทร์อินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
625	นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
626	นายทวีศักดิ์ ภาษี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
627	นายอนุ กว่างนอก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
628	นายอนุรักษ์ คุณชยากร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
629	นายวิรัชพร พรหมชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
630	นายฐนัญญุภพ ดาราย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
631	นายทวิสันต์ ตาปนานนท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
632	นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
633	นายสิริวัตร ภัทรวิเศษพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
634	นายอำนวยการศิลป์ มานะงาน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
635	นายศิวะเสก สินโหมรัมย์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
636	นายบุญญพัฒน์ บุญมาก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
637	นายสมศักดิ์ ท้องพิมาย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
638	นายศตวรรษ เพ็งแจ่มศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
639	ว่าที่ร้อยตรีสายฟ้า สุณาอาตม์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
640	นายชูเกียรติ ตะธา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเขียว	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
641	นายณัฏพงษ์ สุรินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
642	นายรุ่งศักดิ์ กายโนนสูง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
643	นายปฐมพงศ์ ปริกเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
644	นายวิวัฒน์ ทักชิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
645	นายसानิตย์ ศรีทวี	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
646	ว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
647	นายเอกชัย อนุชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
648	นายเดชฤทธิ์ ฤทัยฉาย	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
649	นายธวัชชัย สมหมาย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
650	นายนครเชต ชิดเชื้อ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
651	นายภาณุรุจ รัชสุทธิ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
652	นายสุรียา สุดหาญ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
653	นายประสงค์ จันทรหุຍ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
654	นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
655	นายกิตติพงศ์ อินทรสุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอข้างกลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
656	นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอข้างกลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
657	นายประไพ กาละ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอข้างกลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
658	นายสุทธิพงษ์ สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขียร์ใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
659	นายสมพร บุญยิ่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
660	นายสันติสุข กิจบาลจ่าย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอถ้ำพรม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
661	นายนันท์วัฒน์ กิตติพันธุ์พัฒนา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
662	นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าศาลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
663	นายวัชรระ ยอดระบำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
664	นายปิยะวัฒน์ เกตุแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
665	นายวรรณวุฒิ สมเชื้อ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
666	นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนบพิตำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
667	นางอรวรรณ พวงสุวรรณ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
668	นายณรงค์ กาฬวิจนะ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
669	นายเกรียงกมล มาลาภาณุจัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
670	นายธิตินภ ราชประดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
671	นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
672	นายศุภโชค ช่วยคุ้ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
673	นายหมวดโทอิธราช โรจน์ดวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
674	นายชนพล โพธากาญ	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
675	ว่าที่ร้อยโทสุชาติ สุวรรณรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
676	นางสลักฤทัย กุ่มดวง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
677	นายอังกูร บริรักษ์เลิศ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
678	นายสุวัฒน์ จันทร์สุข	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
679	นางอารีย์ลักษณ์ จันทร์ลอย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
680	นายสมคิด ขวัญดำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
681	นายวันชัย พรกระแส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
682	นายชนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
683	นายเจษฎ์ตพงศ์ ปัญญาชนชัยกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเก้าเลี้ยว	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
684	นางอนัญญา เนตรรักษ์	ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
685	นายวิรัชทร เวชนันท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
686	นายทรงยศ หอมจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
687	นายภาวณู ปัญญาทิสรณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตากฟ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
688	นายสุภัทร มูลศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะโก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
689	นางชวัลภัท ธรรมชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
690	นางสุภาวรีณี แสงสุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
691	นายมานะ น้อยดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบรรพตพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
692	นายพชรพล ภูวดลโยธิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
693	นางสุกัญญา ชุมอุการ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
694	นายจันทร์ เจริญสุภาณูจัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
695	นายณัฐธีร์ ฤกษ์อริยพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
696	นายพดุมพิงศ์ แม้นสุรินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
697	นายรัชชาพงษ์ สุวรรณศรีเศรษฐา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
698	นายสุนทร ฉิมปาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เปิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
699	นายชยพล อินนอก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
700	นายภูวเดช สารสม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
701	นางสาวสุวิชัย ศรีกำฟ้า	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
702	นายไพฑูริย์ จันทพรต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดยาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
703	นายณฤตม ทิมประเสริฐ	จำจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
704	นายชูน ณัฐเดช กังสกุล	ปลัดจังหวัดนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
705	นายสมพล สุระสังจะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
706	นายวสันต์ ขาวสงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
707	นายธีรวัฒน์ หาญใจไทย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
708	นายจร ชื่นหัว	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
709	นายวัฒน์ชัย สามาอาพัฒน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไทรน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
710	นายหมวดโทพรภักทร พึ่งรำพรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางกรวย	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
711	นายณัฐพล ดิษฐวิบูลย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางบัวทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
712	นายยศวัฒน์ คงมี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางบัวทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
713	นายชมชน ขุนทวาท	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
714	นายวรรณะ รักเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
715	นางสาววรรณิ วุฒิฤทธากุล	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
716	นายก้องเกียรติ มณฑาพันธุ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
717	นายชัชวาล มีใจเจือ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
718	นายหมวดตรีธีรวัฒน์ พรหมเลิศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนนทบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี
719	นายเชนทร์ สือแม	จำจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
720	นางสาวฮับเซาะห์ แวนาเห็ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
721	นายสุวิทย์ นาคเป่า	ป้องกันจังหวัดนราธิวาส	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
722	นายมนชัย จิตกมลกานต์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
723	นายมุฮัมมัดกอดรี ต่วนมณีย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
724	นายอารอฟัด เจ๊ะซู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
725	นายอภิรักษ์ ชาจิตตะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะแนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
726	นางจूरพร จิตกมลกานต์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเจาะไอร้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
727	นายกฤษฎา สุขสบาย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
728	นายธวัชชัย ทองช่วย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตากใบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
729	นางกัลยา วิศาล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
730	นางสาวฟาอิชะห์ ะฮียูไซ๊ะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาส	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
731	นายอารีเญ็ญ ขอยาแม	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองอำเภอเย็งอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
732	นายบุญฤทธิ์ สิริกุลโกลปรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเรือเสาะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
733	นายทฤษฎ์ มาหะมะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเรือเสาะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
734	นายเจริญ ขุนเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
735	นายไชยยศ เหนือเมฆ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
736	นายวิษณุ ทองมันคง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแว้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
737	นายदनกอลี ชายเหรี้น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสือคีริน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
738	นายพิมล จงรักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุโหงโกลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
739	นางพรพิไล มะณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุโหงปาดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
740	นางสาวซุรณี กิลอมอ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุโหงปาดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
741	นายสุทธธี ฌมเล็ก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุโหงปาดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
742	นายสุชาติ ลีหกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
743	นายสุเทพ แปงเครื่อง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
744	ว่าที่ร้อยเอกพลวัฒน์ โรงคำ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
745	นายอภิวัฒน์ อนันต์ตะ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
746	นายเอกชัย กังคำ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
747	นายณัฐสิทธิ์ คำอุ่น	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
748	นายจักรี อินท่า	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
749	นายชินนทร์ พันธุ์เหม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
750	นายปลั่งกร เทพอินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
751	นายอนุสรณ์ จีระวุฒิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
752	นายณัฐพล จำแปงตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
753	นายสายัญ จิตตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
754	นางสาววรรณ กันทะมั่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ))	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหมื่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
755	นายสรารุช ใหม่เทวินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
756	นายสิทธิชัย ชัยมงคล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ))	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
757	นายฐิติฐัญญา บำเพ็ญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
758	นายพลภัทร์ ประภัสระกุล	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
759	นายธีราพร หมั่นแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปัว	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
760	นายหมวดตรีณัฐพล พรหมไชยะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปัว	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
761	นายอดิศร ไชยสุภา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปัว	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
762	นายกิตต์สุนทร ศิริธีรพัฒน์ไพสิฐ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปัว	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
763	นายพงษ์ศิลป์ ฝาปลา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
764	นางเยาวลักษณ์ อินตะวิไชย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
765	นายฐิติกร เชียงวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
766	นายธนัชฌาย์ นาดัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
767	นายอดิศักดิ์ วุฒิทรงสกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
768	นายเชาวฤทธิ์ บุตรตราสา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเพียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
769	นายวิวัฒน์ ไทยกรณ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
770	นายปิติพงษ์ บุญช่วง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองน่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
771	นายประธาน ครองสิงห์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่จริม	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
772	นายจวน จันเครื่อง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
773	นายบรม มณียศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสา	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
774	นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ชูแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสองแคว	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
775	นายเสกสรร จันวงษา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
776	นายพร้อมพงศ์ ศิริแสน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
777	นายฐิติภัทร เทียงถิ่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
778	นายพิษณุ ทะสุมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
779	นายธรรรงค์ สิทธิเขตกรณ์	ปลัดจังหวัดพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
780	นายอนุรักษ์ ธนกิจจจร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
781	นายอภิชา หมูโสภัญญ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
782	นายโกวิท อิ่มเต็ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
783	นายวัชรพงศ์ มูลมณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออาจสามารถ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
784	นายพุดศิษฐ์ ไชคสิริหิรัญ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
785	นางสาวฉันทพร มุขศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
786	นายพงษ์ศักดิ์ อูสาหะพงษ์สิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
787	นายปริญญา ชูสงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
788	นายชูชาติ พิพัฒน์ศรีธา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
789	นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
790	นายอนาวิน แก้วนามชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
791	นายสุขสันต์ ไชยมุสิก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
792	นายสุรศักดิ์ ชันดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
793	นายหมวดตรีสิริวิญญ์ จินย้าย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
794	นายอิสมะแอ การ์รียา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
795	นายเอกชัย พรหมแสง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะลันตา	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
796	นายกภาพงศ์ ทองพิมพ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
797	นายวิโรจน์ บุญเลิศ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
798	นายสุรชัย โคตรบุตรดี	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
799	นางสาวคงกุล บุปมาทาโน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
800	นายชัยพร ยังจีน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
801	นายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
802	นายดฤชกร สายศิวานนท์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
803	นายศักรินทร์ ทองอ่อน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
804	นายจักรพงษ์ ทองนะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาโยง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
805	นางสาวธิดิยา ครุธทามาส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากพลี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
806	นายจตุรงค์ วิชัยดิษฐ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา
807	นายสุริโย เหล่ามา	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอระแงะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
808	นายสิทธิชัย โนฤทธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
809	นางสาวกมลนิตยภานต์ หาญคำหล้า	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
810	นายพัฒนศักดิ์ นามวงศ์ษา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
811	นายชัยณรงค์ สุระตะนัย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
812	นายดนุเดช ใจศรี	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
813	นายศตวรรษ จันทรา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเซกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
814	นายสงกรานต์ โยธาจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
815	นายวงศกร มงเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโซ่พิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
816	นายวีระพล ทองน้อย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงโขงหลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
817	จำลองเอกอุเทน เสียงเพราะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากคาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
818	นายหมวดเอกสมบัติ ศรีลารักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพรเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
819	นายหมวดเอกปัญญาดา แสงทองอร่าม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
820	นายหมวดตรีไวกุณ ไชยเลิศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
821	นายบัญญัติพนธ์ เผื่อนนอก	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
822	นายโรจนินทร์ จินดา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
823	นายชาณธรรงค์ พงษ์สุวรรณ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
824	นายไชยยันต์ พาสว่าง	ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
825	นายวีรศักดิ์ บุราไกร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
826	นายอรรถพล สนสกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
827	นายอิษฏากร ตั้งวงษ์เจริญสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
828	นายชาณวิทย์ วงศ์สัมพันธ์ชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
829	นายธนธรณ์พล ไชว์พันธุ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
830	นายนำชาติ ตาสระคู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
831	นายวันชนะ ช่างงาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
832	นายหมวดเอกตารา วิชาศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
833	นายชวภณ ชุมนุญดวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
834	นายเอกชัย ชาญประโคน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
835	นายอุทัย ทองทับพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
836	นายประเสริฐศักดิ์ ศรีโสภา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
837	จำลองโทยวุฒิ นาม่าง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
838	นายวีระกุล ปักเคเต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
839	นายชัยพร เพียรธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
840	นายโรจนินทร์ บวรวิติชัยรัฐ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
841	นายพิชัย โชติเชื้อวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
842	นางสาวณัฐิดา พรหมพินิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
843	นายกานต์ อินทพัฒนาโรจน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
844	นายชัยณรงค์ เกิงรัมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
845	นายฉัตรบดี รัตนเกื้อ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
846	นายทินกร กองศิลา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
847	นายธานวัฒน์ กุลเรือง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
848	นายวรพจน์ หึ่งทอง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
849	นางวัชรภรณ์ ยะปะนันท์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
850	พันจำเอกขุนทอง ขาวมณี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
851	นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
852	นายอารชวิน ภูหริย์วงศ์สุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
853	นายกองตรีเสริมวิทย์ สมบัติ	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
854	ว่าที่ร้อยตรีพิชฎะ เพียรราช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
855	นางรัฐยา อางหาญ เผยพร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
856	นายดุสิต คงสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
857	นายสมชาย ตรีนาวงษ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
858	นายปัญญธัญ พรหมโชติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
859	นายนิรวัดน์ นาคจาต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพุมธานี
860	นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
861	นายประมุข สัจจวิเศษ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
862	นายพงศ์นรินทร์ สุขประเสริฐ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
863	นายรุตศรุษ รัตนบุรี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
864	นายธเนษฐ์ นวเจริญภรณ์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
865	นายชัยวุฒิ คุณาภิมาพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
866	นายภานุพงศ์ พวงเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุยบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
867	นายศักดิ์สิทธิ์ พวงเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุยบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
868	นางสาวบุศริน กลิ่นอยู่	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุยบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
869	นายอนุรักษ หนูยิ้ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทับสะแก	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
870	นายนิพัฒน์ หอยสกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
871	นายวรวิทย์ ดวงแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
872	นายวิโรจน์ ชูแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
873	นายสุเทพ ไตะอี่	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
874	นายไชยรัตน์ แดงเกตุ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
875	นายพิรพงษ์ ฝั่งโต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปราณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
876	นายอุดร ฝโรประการณ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
877	นางสาวพิกุล กล้าหาญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
878	นายณธกร เต็มชยกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามร้อยยอด	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
879	นายพลกฤต พวงวลัยสิน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
880	นายกิตติชัย ศรีทองช่วย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
881	นายมนตรี มานิชพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหัวหิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
882	นายทรงสิทธิ์ สว่างวงษ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
883	นายธนาวัฒน์ ทองดำสิง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
884	นายันทพล ทองไสว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
885	นายพิพัฒน์ บุญแสน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
886	นายอลงกต เอี่ยมประไพ	ป้องกันจังหวัดปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
887	นายสุรวุฒิ ศรีสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
888	นางสาวรัชกร เข้าวันดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
889	นายธนวัฒน์ เมืองจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
890	นายยุทธสิทธิ์ ศรีนนเคน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
891	ว่าที่ร้อยเอกกิติ กิตติวิทิตคุณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี
892	นายชัชชัยย์ อัลอิสฮักก์	จำจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
893	นายก้องหล้า คุ่มเคี่ยม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
894	ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ แก้วเมือง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
895	นายชูเกียรติ ทองกับศรี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
896	นายภาณุวัฒน์ เวชสารศรี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
897	นางสาวจุฑามาศ พลับแดง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
898	นางสาวอภิตารानी เชะบิง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
899	นายสุพัฒน์ อ้วนเส้ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
900	นายอดิพันธ์ เจ๊ะอุบง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
901	นายพิเชษฐ มโนรัตน์สกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
902	นางสลาเมาะ ยิงจอร์ละ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
903	นายมุฮัมมัดรูสลัน ยูโซะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
904	นายปรีวัตร เกื้อหนู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
905	นายมะนาวี อาแยกาจิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งยางแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
906	นายประมุข ภิรมย์ทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
907	นายอาหามัด เจะอาแว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
908	นายซาฟิอีย์ กอนาะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
909	นางณพิชญา คำชื่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
910	นางสาวจินดาพร อ่อนยิ่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
911	นางสาวรัตนา สุพัฒน์วิชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
912	นายประวิทย์ สุขสว่าง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
913	นายสุชาติ ลือเกียรติศักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
914	นายวิทย์วรรณ แก้ววิจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
915	นายฟาฮูร์ ศรีวรรณยศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
916	นายปฐมพงศ์ ชุมศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
917	นายสุรียา บากอสุจีกะจิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
918	นายอาหะมะเพายัน ฮามะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
919	นายถ้วนโซเฟียน โต๊ะกูบฮาฮา	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
920	นายรุ่งโรจน์ สะท้าน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
921	นายบุรหัน คงตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
922	นายรอซาลี วาโด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
923	นายณัฐกิตต์ ตาเมะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
924	นายรังสิธร วังสุภา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
925	นายอรรถกร เจริญนุ้ย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
926	นางสาวอัสหนี เปาะวอ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
927	นายกิติพงศ์ เฟ็งสกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
928	นายนุรุดดีน โตะตาหยง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
929	นายภวิทร์กรณ์ ไชยอาตุลย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
930	นายมนต์เอก กิจธิคุณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
931	นายทศศุภมณีย์ ชัชวาลโชติเจริญ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
932	นายวัชรพล มหาไวย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
933	นายสมนึก รัมมะวงษ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
934	นายณัฐนนท์ เส้งวัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
935	นายทวีศักดิ์ เพ็ชรรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
936	นางสาววิมลรัตน์ กล้าแสง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
937	นางสาวสุจินดา พิซลทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
938	นายธิวา โสภิพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าเรือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
939	นายธนโชติ โสภณบุญกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางซ้าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
940	นางสาวอาภาพร สุริยะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางซ้าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
941	นายสมภพ มะลิฉ่ำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางไทร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
942	นายธณกร เผ่าวิจารณ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
943	นายวุฒิภัทร วงศ์น้อม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
944	นางสาวสร้อยนภา วงษ์เปี้ย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะหัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
945	นายสุขสันต์ ภัคดีไทย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
946	นายอภิชาติ นาคสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
947	นายพลณัฐ บรรจงพินิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
948	นางสาวอารินทร์ แสงทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพรก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
949	นางสาวรสสุคนธ์ รูปขำดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
950	ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ เฟ็งแจ่มศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
951	ว่าที่ร้อยตรีธวัชวันต์ โพธิ์ทอง	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
952	นายสมิง คุ่มจั่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
953	นายประพันธ์ เขียรประยูร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
954	นางสาวเจียรนัยตร์ จันทร์สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภาชี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
955	นายณกรพช นาคะสนธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมหาราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
956	นายอดิเรก อุ่นโอสถ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
957	นายสิทธิชัย สิทธิสมาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
958	นายฤทธิชัย โกวิทชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลาดบัวหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
959	นายวุฒิวัฒน์ ภควรรณ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
960	นายตะวัน อ่าอมสิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
961	นายจักรพันธ์ คำคุ้ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
962	นายวรรณกรณ์ ไหว่คำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
963	นายณัฐภัทร สระบัว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
964	นายหมวดตรีอรุณจรรย์ ธานีภาสุสิทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออุทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
965	นายนิรติ กะตั้งงาน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
966	นายเอกพันธ์ หัสนิย	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
967	นายเจษฎา ธิติมหา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
968	นายเอกวิทย์ สังข์หลัง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะยาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
969	นายอาทิตย์ เพ็ชรกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
970	นายธีระวัตร แก้วพิทักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
971	นายสุริยัน ไขแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
972	นายปฏิญญา เอ็นเอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
973	นายภูษงค์ ปานช่วย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทับปุด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
974	นายสุระไชย ทองศรีรักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพังงา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
975	นายสรวิชัย ฤกษ์สมเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
976	นายสมควร ปลั่งอ่อน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอกงหรา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
977	นายอนุชิต หนูฤทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชัยสน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
978	นายศรีณัฐ แดงนวล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอควนขนุน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
979	นายเอกทัศน์ อยู่ตระกูล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตะโหมด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
980	นายวรพันธ์ สุวรรณยุหะ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
981	นายสาโรจน์ ปานแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าพะยอม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
982	นายวิชัย ชูอินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าพะยอม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
983	นายวิทวัส ศรีราม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าพะยอม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
984	นายสุพัฒน์ คณะสุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีนครินทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
985	นายชัชพิสิฐ เกตุหอม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
986	นายนิรุจน์ พนมสุข	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
987	นายประจักษ์ เรือนแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
988	นายวรเทพ ก่องบุญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดงเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
989	นายปิยะพงษ์ นุชท่าโพ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคงเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
990	นายณัฐชัย ใจโลกา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
991	นายวงศธร บุตรเสน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
992	นายพิรพงศ์ ดิษยาวัฒน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตะพานหิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
993	นายวิรุศ สายรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางมูลนาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
994	นายพีระพัฒน์ พุฒสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพทะเล	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
995	นางชนิดา เขียวขำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ประทับช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
996	นายกัมพล เพ็ชรล้อมทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
997	นางสาวณัฐธิญา ยานะปลุก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
998	นางสาวเบญญาภา ตีศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
999	นายदनัย ผ่องแผ้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1000	นายกฤตชัย สุวรรณจินดา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1001	นายอภิชาติ ม่วงงาม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวชิรบารมี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1002	นายภิเชก นาคสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1003	นายหมวดตรีอิทธิศักดิ์ ต๊ะคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังทรายพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1004	นายกิติทัต กวางทุม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1005	นายภูมิทัศน์ พิศไทย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1006	นายพิชิตพงศ์ แก้วทิม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1007	นายสุรเดช เปรมปรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1008	นางสาวศุภางค์ บางศรี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1009	นายกฤติเดช ชะนะภัย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1010	นายธีระ แนวนเงินดี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1011	นายบนบพรัตน์ ทรัพย์ปรกรณ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1012	นายวรงค์ พงศบุตร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1013	นายนิสิต สวัสดิเทพ	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1014	นายชาญชัย แสงสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1015	นายคมนพิสิฐ สารบุญมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1016	พันจ่าอากาศโทพงศพิชญ์ ภูลวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชาติตระการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1017	นายไสว เจริญศรี	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1018	จำลองเอกนรินทร์ นินนาทนรมณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1019	นายณัฐวุฒิ ชัยสิทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนครไทย	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1020	นายทวีศักดิ์ ล่อกา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเนินมะปราง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1021	นางสาวฉัตรราวี ทองรวาย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1022	นายสมศักดิ์ พึ่งเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางกระทุ่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1023	นางสาวกิตติมา ครองเมือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1024	นายธีระศักดิ์ พุยกฤต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางระกำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1025	นายเกรียงศักดิ์ ชูดอกไม้	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพรมพิราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1026	นางสาวประนอม แก้วกำพล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพรมพิราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1027	นายกฤษณ์ กัณนะพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1028	นายจุฑาพันธ์ วัตแพง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1029	นายวัฒนา สุราษฎร์มณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1030	นายอรุณ นิยะกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1031	นายสมมิตร ชินกลาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1032	นายอนุวัฒน์ ลอยมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1033	นายชิษณุ คำสังข์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1034	นายทัศนัย พวงบุบผา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1035	นายชวิรัฐ พรหมรักษ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1036	นายหมวดโทไพรัช นาคศรีคำ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1037	นายสายันต์ พวงสั้น	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1038	นายรัฐพล ศรีธรรมมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งกระจาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1039	นายธีรพล ปรียานภาพ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชะอำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1040	นายนพดล กลิ่นนอม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1041	นายหมวดเอกสุริยา นาคคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1042	นายกิตติกร ศรีสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าปล้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1043	นายเกรียงไกร ไชยหาญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาต่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1044	นายคุณากร สุทธิโมกษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1045	นายพิษณุ ประภาธนานันท์	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1046	ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1047	นายอานนท์ ไชยชาติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1048	นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1049	นายหรรษ์อ๊อบ มุเสียมสะเดา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1050	นายพงศธร กองมิตรชัย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1051	นายพนม เกตุนคร	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1052	นายเลิศศักดิ์ เนียมรักษา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1053	นายสมใจ พุทธเสนา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1054	นายสุระบัณฑิต กันยานะ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1055	นายศุภชีพพงศ์ พิมพ์โคตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1056	นายทีฆายุ พุฒสวัสดิ์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ	สำนักงานสอบสวนและนิติการ
1057	นายदनัย ไฉแข็ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมทวน	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
1058	นายโกวิท ดารารักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
1059	นายกองตรีพรพงษ์ ไหมแพง ชาญชัย	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่वंก	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
1060	นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
1061	นายประยุทธ ทองพุ่ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1062	นายจำเนิน รักดี	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1063	นายเกษม มณีวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1064	นายธนากร จำรัส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1065	นายยุทธพงศ์ วงศ์คำลือ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจุน	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1066	นายภิชิต อินปัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1067	นายจิรายุ ยองเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1068	นางสาวณัชชา อินต๊ะรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1069	นายหมวดตรีพงษ์เทวิน ต้นตัว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1070	นายสรารุช อุทัยยัง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1071	พันจ่าอากาศเอกปิยะ เขียวดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1072	นายพงษ์ชัย ชุมปวน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพานยาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1073	สิบเอกเกียรติศักดิ์ พูลสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1074	สิบตำรวจโทพีระศักดิ์ จอมคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ใจ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา
1075	นายหมวดเอกธรรมรงค์ ช่วยอักษร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอคุระบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
1076	นายทศพร เกตุทอง	จ่าจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1077	นางสาวปัสสิริย์ พิมพะมุก	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1078	นายวุฒิชัย เจริญสิริสุนทร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1079	นายหมวดโทเกียรติชาย ผิวเวียง	นิติกรชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1080	นางสาวธัญญลักษณ์ ฐระพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1081	นางสาวสาริณี นานุกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1082	นางกัลยา ภูมิ	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1083	นายสิทธิชัย เจริญศิลป์	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1084	นายสุเทพ เปียร์ดี	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1085	นายกนกศักดิ์ หมิ่นจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1086	นายทรงพล ทัพพิโชติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาค้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1087	นายทรงพล อยู่คง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1088	นายอดุลย์ รัชศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1089	นายพิทยา ดวงพัตรา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1090	นายมนู เชื้อบุญมี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำหนาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1091	นายกฤษณ์หิรัญ สาราช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1092	นายชาญวิทย์ พรหมสา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1093	นายสมศักดิ์ หลวงเทพ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1094	นายอุกฤษฏ์ จันทร์คล้าย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังโป่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1095	นายณัฐวุฒิ พวงทรัพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเทพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1096	นายสมพงษ์ มหาวังษ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1097	นายเสกสรร กลิ่นพูน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1098	นางสาวจินตนา วงศ์ละ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1099	นางสาวพรภัส วัฒนธนพัฒน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1100	นายหมวดเอกประสิทธิ์ คำบุ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1101	นายสิริพล วรรณแต่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1102	นายประเสริฐ เอี่ยมละอ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มสัก	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1103	นางอรวรรณ คำเหมือง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1104	นายตระกูลพันธ์ อยู่ดี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1105	นายวีรกานต์ รุ่งฟ้า	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1106	นางเรณู เทียงไทย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1107	นายประจักษ์ จินดาจรรย์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1108	นางสาวชุตินา ภาย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1109	นายเสถียร อิศระเศรษฐพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1110	นายอนุพงษ์ ไค้ปัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเด่นชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1111	นายดำรงค์ เจริญจิตต์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1112	นายโนเชาว์ สารสุทธิพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1113	นายอริวัฒน์ อารัญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแพร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1114	นายอนุวัฒน์ สาน้ำอ่าง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1115	นายนิรันดร์ สายมัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังชิ้น	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1116	นางศิริมา ปาลาศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1117	นายนพดล อยู่พรหมแดน	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วงไข่	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1118	นายสุธี ศิริอนันต์	เจ้าพนักงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
1119	นายธงไชย รัตนเดช	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
1120	นายอัครา สุวดีถิกุล	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
1121	นายวัชรพงษ์ สมยศ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1122	นายหมวดเอกเฉลิม เผ่าฉนวน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1123	นายหมวดเอกภรณ์ธู มายูร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1124	นายเสรี แจ่มศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1125	นางนุชิตา ทับศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1126	นายโชคชัย นันตลาด	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1127	นายจำลอง พระราช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1128	นายกิตติ จันปุม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1129	พันจ่าโททองแดง ปินะเก	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1130	นายเสกสรร แสงขาว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1131	นางสาววนิดา ฤทธิธำพรหม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1132	นายฉลอง พึ่งโคกสูง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1133	นายพลธร คณาดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1134	นายสุวัฒน์ กองเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชื่นชม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1135	นายโสภณ ราชพลแสน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1136	นายนิรุทธ์ สุวรรณบริสุทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1137	นางรุ่งอรุณ ยศไกร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1138	นายสุนทร วงศรีษา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1139	นายสิทธิพงษ์ โพธิ์จาทุม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1140	นายวรัญชัย ไชยธรรม นามวงษา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ))	ที่ทำการปกครองอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1141	นายณัฐกร สุรมณี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1142	นายทศพล วาปีทะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1143	นายวีระยุทธ ทุมดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1144	นายเอกวัฒน์ จันทร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1145	นายไพฑูรย์ เกษแก้วเกลี้ยง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1146	นายรพีพร กันหา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1147	นายวรชัย โคตรประทุม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1148	นายเศก ไชยประโคน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1149	นางสาวอัมพวา ไชยเพชร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1150	นายปิยะวัชร จันทจวง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1151	นายปฏิวัติ คำลี้มัด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1152	นายหมวดเอกชัยวิวัฒน์ เบญจมาตย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1153	นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1154	นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำสร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1155	นายขจรศักดิ์ คำปาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำสร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1156	นายธีรวัฒน์ หมี่คำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำสร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1157	นายนิรันดร์ ละม้ายศรี	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำสร้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1158	นางแสงมณี พุทธบุญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1159	นายณัฐพงษ์ สุวรรณไตรย์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1160	นางสาวนิศารท อัจจิชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1161	นายมีนา เมืองโคตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1162	นายหมวดโทจักรพันธ์ อัจจิชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1163	นายหมวดเอกคุณภพ ร่องไชย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
1164	นายหมวดโทศุภกร สำราญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1165	นายหัตถภูษ มาเอียด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1166	นายมงคล ขอร้อง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
1167	นายสรารุฒิ สมศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
1168	นายวัชรพงศ์ จันทิมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
1169	นางสาวสุกัญญา จักขุวินัย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1170	นายถิรวิช เพชรกระจำง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1171	ว่าที่ร้อยตรีพศิน รัตนวรรณ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1172	นายหมวดเอกเฉลิมศักดิ์ ที่รัก	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1173	นายศัพพัทธ์ จันททรัพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1174	นายเทพทัตต์ คมขวัญเมือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปางมะผ้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1175	นายพิเชษฐ พุ่มนวน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1176	นายบัณฑิต วิริยภาพวร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1177	นายวฤทธิ์ชาติ ปาณชู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1178	ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปหาศรี	นายอำเภอแม่ลาน้อย	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1179	นายนนทวัฒน์ วุฒิลักษณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1180	นายสงกรานต์ นิธิศด่าง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1181	นายวิกิจ เจ้าคูรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1182	นางสาวพิจิกาญจน์ เดชะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1183	นายจตุพล ยะจอม	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1184	นายปรียะ กลิ่นศรีสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
1185	นายณัฐพล สินธูวา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
1186	นายประเสริฐ วชิรญาณวัฒน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอขามเฒ่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
1187	นายปิติ คำหอม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
1188	นายปัจฉิมณรงค์ ปัจฉิมเพ็ชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปะทิว	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
1189	นายอภิวัฒน์ ภูมิฝึกแว่น	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
1190	นายอภิชาติ จันทรวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
1191	นางรำแพน บุญทวี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1192	นายเจษฎา สามารถ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1193	นายมานพ เลาศรี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1194	นายอนุชา หมายศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1195	นายบุญพักษ์ นุสหรี	ป้องกันจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1196	จำเริญบุญมี สุขสำราญพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1197	นางเกศสุดา ประทีปทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1198	นายรัฐยุทธ ประไพธำณัง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1199	นายอดิศักดิ์ สัตย์ซื่อ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1200	นายอนันต์ ธนุแสง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1201	นายอภิชาติ วงศ์น้ำคำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1202	นายหมวดตรีอนันต์ สุวรักษ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1203	นายอนุสิทธิ์ บัวหุ้ง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1204	นายดาวคนอง เวฬุวนารักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1205	นางกัลยา สิริกุลพัฒนสาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1206	นางสาวจิรนนท์ สีลาดเลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1207	นายกิติคุณ ถ้ำจุมจิง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1208	นางวิชชุภา เข็มเพชร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1209	นายวสันต์ แก้วศรีนวม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1210	นายชัยยุทธ ครองยุติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าดัว	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1211	นายชนายุทธ คันทิทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1212	นางสาวศศิธร อัสสะภัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1213	นายวีระวัฒน์ แก้วก่อง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1214	นายภาณุพงษ์ ชารีวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1215	นายภาณุภัท ทะจรสมบัติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1216	นายรักเกียรติ รุ่งรัตน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1217	นายสุพัฒน์พงศ์ บุญยก	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1218	นายธราวุธ ช่วยเกิด	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1219	นายพิสาน บุญแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1220	นายชาคร คงเสรีกุล	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1221	นายอุทาน สายศิลป์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1222	นายธนณภกฤต นนทะโคตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1223	นายมะลักรี ชาลี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1224	นายกำพล งามมัน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกรงปินัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1225	นางสาวฐิติภรณ์ ทองสัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1226	นายจรัญ รัตนสำลี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1227	นายนิคม มูลเชื้อ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกาบัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1228	นายนิรันดร์ สุทรศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1229	นายวิรุต ตรีวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอธารโต	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1230	นางสาวธันยรัตน์ พุทธา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1231	นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1232	นายมังโซ หะยือาแว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1233	นายพิชัย แก้วจำรัส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเบตง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1234	นายชาคริต จะระแอ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1235	นายธวัชชัย สาสุธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1236	นายนพพล เศรษฐบุษ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1237	นายหมวดตรีหะสัน พิทักษ์บัญชาการ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1238	นายสุพัฒน์ พลทามูล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ))	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1239	นายมานิตย์ ยศศักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1240	นายไพสิฐ ทองเจิม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1241	นายจะเร ตุงแก้ว	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอยะหา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1242	นายมะฟู้อบ เจะเต๊ะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1243	นายมะรอปี ลอเต็ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1244	นายอุสมาน ชาและ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1245	นายกำลังเอก เมืองสง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1246	นายยืนยง คัดถูก	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1247	นางฉัทพลาอร พันธุ์พาณิชย์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1248	นายหมวดเอกธัชชัย ทิณรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1249	นายปวรวรรณกร โพธิ์บุบผา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจังหาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1250	นายสรวิชัย ชนะพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงขวัญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1251	นายศักดิ์ชัย สิงห์เปี้ย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเขาหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1252	นายอดุลย์ คำพมัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1253	นายวศินรัตน์ ชาริวัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมรัตต์	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1254	นายบัญชา สานไซ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1255	นายนาวิน สรรพวุธ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมไพร	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1256	นายทรงศักดิ์ บุญชัยดั่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1257	นายนรากร วรรณาม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1258	นายอานวยโชติ มาหินกอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1259	นายณัฐวุฒิ กุลณคริสเตียน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1260	นายบัณฑิต ศรีวัฒนานนท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1261	นายวิเชียร สุดาทิพย์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1262	นายศุภฤกษ์ ณะกลม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1263	นายศักรินทร์ สวาทนา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1264	นายประดับพันธ์ พูลลาภ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสรวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1265	นายมนตรี มุงธิราช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1266	นายธนาตุล กาญจจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเสลภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1267	นายฉลอง ปิยมาตย์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1268	นางสาวพรสุดา อุทร์ักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1269	นายสันติ นามบุญลือ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองพอก	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1270	จำเอกปิยบุตร ศรีสำอ่างค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฮี	ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
1271	นางกุลกัญญา สุขริย์ญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1272	นายไพรัตน์ รุ่งเรือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1273	นายณรงค์ชัย สกลอ่อน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอกระบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1274	นายธีรยุทธ คงคล้าย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระเปอร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1275	นายมาณพ เรืองสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระเปอร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1276	นายณัฐวัฒน์ ทิพย์ญาณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระนอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1277	นายสายัญ เช่งลั่น	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1278	นายเกียรติขจร จงจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1279	นายพรชัย อุดมะมณีย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสušสำราญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1280	นายอวยชัย จุฬาศิริวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1281	นายมนพัทธ์ หมูวินิจกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1282	นายพันธรัฐ จิช่อง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1283	นายวิชชระ ไชยเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1284	นายกองตรีชัยวัฒน์ อินอ่อน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1285	นางสาวปิ่นประภา กัณหาภรณ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุทัยธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1286	นายสุนทร โภคา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1287	นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
1288	นายราชัน แก้วจรรยา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
1289	นายสถาพร สมุทรน้อย	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
1290	นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรึงมงคล	เลขานุการกรมการปกครอง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
1291	นายนฤพล ภูซัง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพบพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
1292	นายกิตติศักดิ์ พันธประสิทธิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1293	นายอนุรักษ์ สกุลพิทักษ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1294	นายกรกรรณ เจริญรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1295	นายจุมพล กาญจนเทียนศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1296	นายเศรษฐชัย อาภาขจร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1297	นายอรรถกร ผาสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1298	นายพงศ์ธร สุภเวที	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านค่าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1299	นายรัชพล เอี่ยมงาม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1300	นายสุรพงษ์ บุญยังยืน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1301	นายธนพล สวัสดิ์วงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1302	นายรชต เปลี่ยนสี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังจันทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1303	นายพงษ์ศักดิ์ คงคาร์ตัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังจันทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1304	นายพัฒนพงศ์ ชื่นชอบ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1305	นายทวีสินธุ์ ทรงเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมบึง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1306	นายวสันต์ หงส์ศุภางค์พันธุ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดำเนินสะดวก	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1307	นางสาวศุภานัน อมศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1308	นายทวีศักดิ์ กฤษณพิพัฒน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1309	นายภาณุพันธ์ หอเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านคา	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1310	นายหมวดตรีทวีชัย เกตุสารธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1311	นายหมวดโทสามาทร เตี้ยเนตร	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโป่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1312	นายลือชา วงศ์เปี่ยม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากท่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1313	นายจ่านงค์ จันทรวงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1314	นายยศพล ชัยบุลวัชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1315	นายศุภชัย ธัญญะรักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1316	นายศุภสิทธิ์ ธีราวุฒิ	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองราชบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1317	นายกิตตินันท์ ปานจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัดเพลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1318	นายยุทธพล จรุงเรือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1319	นายเดชสิทธิ์ สมประดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1320	นายวศิน วิบูลศิลป์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1321	นายวรลพ วลัยศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
1322	นายศรายุทธ์ ไชยกอง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะจันทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
1323	นายปัญญา ไข่เฮ็ง	ปลัดจังหวัดชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
1324	นายสุรวุฒิ แก้วกระจ่าง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองมะโมง	ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท
1325	นายธรรรงค์ พงษ์สวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
1326	นางสาวประภัสสร เชื้อเมืองพาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
1327	นายธนวุฒิ ไกรว่อง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง
1328	นายพงษ์ศักดิ์ พิริยะชัยวรกุล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอปากพลี	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
1329	นายชวกิจจ์ สุวรรณศิริ	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
1330	นายกรกมล กิตติลิขิตกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
1331	นางสาวชนัญชิตา สอนดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี
1332	นายธนภุต สุทธิพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1333	นายดนุช นาคสง่า	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1334	นายทรงพล ศรีมณีรัตน์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1335	นายสำเร็จ คมโตเงิน	ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1336	นายอักรเดช จิตรรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวิเชียรบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1337	นายพงษ์รัตน์ เมืองปาก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหล่มเก่า	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1338	นางสาวทิตยา วงษ์ไกร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1339	นายไพโรจน์ ยอดแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา
1340	นายสรารัฐ ชાયภักตร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยะลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1341	นายทัศนเดชา บุญสนธิ์	ป้องกันจังหวัดระยอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1342	นายธราพงษ์ ทองจรัส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสวนผึ้ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี
1343	นายฐิติพงษ์ พัคพันธ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1344	นายกองตรีนพดล แก้วประกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1345	นายยศวิน บำรุงเวช	ป้องกันจังหวัดลพบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1346	นายชนมธวัช แก้วหนองเสม็ด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสำโรง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1347	นายทองอยู่ กิติพัฒน์มนตรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1348	ว่าที่ร้อยตรีสรวิทย์ เหมือนเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1349	จำลองตรีสิทธิโรจน์ เรื่องสุธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1350	นางสาวนภสร โลภวิจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1351	นายธัชชัย มณฑาสวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1352	นายวสุธร กุญแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1353	นายกฤษณะ ดีใจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ))	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1354	นายณรงค์ วัสสละ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1355	นายนวกกร เรืองศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลำสนธิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1356	นายธวัชชัย ดงน้อย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1357	นายนิราศพร พรหมกลาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
1358	นายนฤเบศร์ แก้วดวงตา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1359	นายชูชาติ คำมา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1360	นายอุตร โสภารัตน์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภองาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1361	นายนิคม พงศ์ปรัชญา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภองาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1362	นายสมจิตร จุลเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภองาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1363	นายภาณุพงษ์ ใจมาลัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภองาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1364	นายจักรพงษ์ ลังกา	ปลัดอำเภอฯ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภองาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1365	นายชาญ จุดคง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1366	นายหมวดโทอภิวัชร กสิปจำปี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1367	นายชุตติเดช วรรณโวนาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1368	นายธวัชชัย จริตงาม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1369	นายอนันต์ เสนาะสันต์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1370	นางจินตนา มุงเมือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1371	นางสาวรัตนกร หล้าป้อ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1372	นายสุรียา ปานทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1373	นายธนารัฐ สายเทพ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1374	นายไพรัช ผมไผ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1375	นายสุทธิพันธ์ เครือสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1376	นางสุภาวดี ศิริยุพงศธร	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1377	นายชวิช วงค์คำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1378	นายประธาน รัตนพาณิชย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1379	นายศิวเวช เวชกร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1380	นายนवल รักสัตย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1381	นางสาววรรณวิศา คำดี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1382	นายวรวิช เขียวเงิน	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1383	นายภัทรพงศ์ ทองมาก	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1384	นายภัทรพล ผัดดวงธรรม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1385	นายนิกร คำดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1386	นายทศพร บุตรนิยม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1387	นายชนดล วิเศษทรานนท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1388	นายวีระชาติ ทาลี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1389	นางสาวพจวรี จันทร์ครุฑ	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1390	นางสาวดารินทร์ ปัญญาเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1391	นายบัณฑิต ยะสะนะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1392	นายสวัสดิ์ ลือยศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1393	ว่าที่ร้อยตรีตรีพิพัฒน์ พงษ์อมรพรหม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1394	นายจรัล มณีจินสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1395	นายมนู ตีบมะโน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1396	นายณรงค์ฤทธิ์ กุณคง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1397	นายกรวิทย์ วงค์ดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1398	นายธนภัทร สิริภัทรเวสสุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1399	นายอดิทัต ไชยฮัง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเถิง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1400	นายมดิชน ปัญญาฟู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเถิง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1401	นายปฏิพัทธ์ แก้วเมืองอนันท์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1402	นายกิตติวัชร แยกดี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1403	นายฤทธิชัย บ่อชล	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1404	นายวัชร โคตรสุโน	นิติกรปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1405	นายประสาน ยุทธสิงห์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1406	นายประวิทย์ ภิญโญ	ป้องกันจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1407	นายธรัช ธนภักคณพหล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงคาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1408	นายปรีชา หมื่นฤทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1409	นายพร้อมพงษ์ โกษาผล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1410	นายจตุรัส สังฆะวงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1411	สิบเอกจิรภัทร ชุมพล	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1412	นายปองภพ บุญประคม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1413	นายวรสฤกษ์ วิสุเวส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาด้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1414	นายยศพนธ์ เจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาแห้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1415	นายถนัด ไฉศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1416	นายบุญบารมี มณีศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1417	ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร ชุมแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอผาขาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1418	นางนันทน์ภัส บุญยะประทีป	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1419	นายเชิดชัย ศรีนารถ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1420	นายวานิช ศรีบุรินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1421	นายณัฐฐ์ ตันมณีรุ่งโรจน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1422	นายวีระศักดิ์ ชาริตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1423	นายสงบ สีเลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูคดบาก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1424	นายเกรียงศักดิ์ จอดนอก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1425	นายกิตติพันธ์ นาพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1426	นายบรรจบ กุลชโร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1427	นายสุวรรณ สุโน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1428	นายพิรชัช พรมดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1429	นายสุทวิชวงศ์ รักษาภักดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1430	นายประจัญ จันทะโพธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1431	นายสิริธัญญ์คินทร์ ศรีทวีกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1432	นายวิเชษฐ์ สายกั๊เส้ง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1433	นายวิรัช ศิริแสง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1434	นายเอกชัย แก้วรัตน์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1435	นายจาตุรงค์ ทวีศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1436	นางนุชนาถ จารณะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1437	นางสาวพัชรพร หาญณรงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1438	นายจิระพจน์ ราชสีห์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1439	นายชาญณรงค์ จันทร์รัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1440	นายณัฐพล สนใจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1441	นายไพศาล มณีโชติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1442	นายนิพนธ์ ชิตมณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1443	นายสุรพงศ์ สุวรรณเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1444	นายอภิสิทธิ์ ดิสรังโส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1445	นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณเสวก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1446	นายบุญกุล สุวรรณวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1447	นายพงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1448	นายสมศักดิ์ ชูศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1449	นายนิสิต บิลสัน	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเทพา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1450	นายสงค์ศักดิ์ เรืองศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1451	นายธนัช ชนะผล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาทวี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1452	นายจรินศักดิ์ สงสุวรรณ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1453	นายปฐมพงศ์ ชูช่วย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1454	นายศุภวิทย์ สุวรรณรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนาหม่อม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1455	นางสาวณัฐกานต์ สายน้อย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1456	นางสุมาลี สันเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสงขลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1457	นายมนตรี ฤทธิจอม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอระโนด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1458	นายอาทิตย์ สังธรรมรอด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1459	นายหมวดตรีสุรศักดิ์ ชนะกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1460	นายเกียรติภูมิ กาญจนปรีชากร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสทิงพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1461	นายคทาวุฒิ พิมพศักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1462	นายณภัทร จินเดหวา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1463	นายเนิ่นท์ธนวรรธ สมประสงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1464	นายสมโชค แนนเอียด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1465	นายมงคล สิ้นยัง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1466	นายปรมินทร์ ถาวรานุรักษ์	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหาดใหญ่	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1467	นายธีรวัฒน์ จันทร์อำไพ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1468	นายประยูร พูลสวัสดิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1469	นายประเสริฐ สองเมือง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1470	นายอลงกรณ์ ศิริกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1471	พันจ่าเอกอวิช ช่วยเขต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1472	นายวัชรินทร์ ดั่งสท้าน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอควนกาหลง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1473	นายไพรัช สุทธิเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1474	นายเอกรินทร์ เตาวะโต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอควนโดน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1475	นายศุภฤกษ์ ภูษรศิริมงคล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1476	นายอาทิตย์ วงมุสิก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1477	นางสาวอิระภรณ์ พลรัักษ์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแพ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1478	นายบุญชัย สังข์รัักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหว้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1479	นายเชษฐ บุตรรัักษ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอมะนัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1480	นายนิธิ สิตะรุโณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูล	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1481	นางสาวผกามาส ไพจิตจินดา	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอละงู	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล
1482	นางสาวณิชนกนต์ เชื้อมวงศ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1483	นายณัฐธนนท์ รุ่งนิธิวิวงศ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1484	นายพัฒนาพงษ์ ทองใบ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1485	นายเจนวิทย์ เรืองชัยพัฒนกุล	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1486	นายสุธีร์ สุภาพ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1487	นายสรยุทธ หาญณรงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1488	นายณัฐวุฒิ เจริญศุภนิมิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1489	นายศุภวัฒน์ เข็มวิจิตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1490	นายสิทธิโชค ศรีเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1491	นายธันยวัฒน์ มั่งคั่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1492	นายมานพ เข้มเล็ก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1493	นายหมวดเอกสรารุช เขมะสมบุรณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1494	นายวรพจน์ ศรีโย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1495	นางสาวพิงพันธุ์ พลรวีโรจน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1496	นายฤกษ์ คัล้ายบุญมี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ
1497	นายเฉลิมพล หวานสนิท	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
1498	นายพิเชษฐ์ ลิ้มปิฎกรานนท์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
1499	นายอรรถพันธ์ สุวรรณเสริมศรี	ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
1500	นายกฤต อินธนพรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1501	นายปิยวัฒน์ ปรมัท	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม
1502	นายธรรมบุญ นิลสลับ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1503	นางสาวจันทราทิพย์ ภัทรรังษี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1504	นายพีรณัฐ ธนาภิญญานนท์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1505	นายจตุพันธ์ จอมทัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1506	นายบุรินทร์ ล้อมสุชา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1507	เรือดรีนิดิพัฒน์ ซื่อดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1508	นายณพนธ์ เต็มบุญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1509	นายสรวิชัย อิ่มทั่ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1510	นายอานนท์ ลิขิตวัฒนกิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1511	นายพัชรปณัฎฐ์ นาทรทัท	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพ้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1512	นางสาววนาลี เรืองภักดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1513	นายกัณวัฒน์ สุดเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร
1514	นายสมยศ สระทอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1515	นายรัชพล รุ่งรัมย์	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1516	นายบุรินทร์ ล่วงเขต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1517	นายศุภกฤษณ์ ต้นสุธา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1518	นายศตวรรษ สมจิตร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1519	นายชิตพล อินฤทธิพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1520	นายพเนาวิทย์ เทียนทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1521	นายประสิทธิ์ โฉมศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1522	นายปิดิพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1523	นางสาวศรัณย์ภัทร กลิ่นหวล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1524	นายมัชฌิมา จำปา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1525	นายเอกภพ โสภณ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1526	นางสาวปิยะนาต อังกินันท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชก.)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1527	นายฉัตรชัย ทิมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1528	นายอุทาร์ จิตรสมาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1529	นายพีรวัส ดงพะจิต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1530	ว่าที่ร้อยตรีวินัย ธรรมพรหม	เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1531	นางสุภาวดี รุ่งรัมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1532	นายอภิรมย์ เพียรเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1533	นางสาวนุสรรา ชันเชตร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1534	นายชรินทร์ ภูชัย	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1535	นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นผลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1536	นายวุฒิพงษ์ พลคุย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1537	นายวรวิทย์ ทวีทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1538	นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1539	นายวิทักษ์ ทองรุ่งเปลว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1540	นายพงษ์พันธ์ สุมาลี	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1541	นายมนชวล บิณศิริวานิช	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1542	จำเอนกิตติพงศ์ แจ่มสว่าง	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1543	นายสุรินทร์ รัตนพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1544	นายพรทิวา น้ำแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1545	นายอานนท์ ไต้ยงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1546	นายวุฒิชาติ จันทร์ทอง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1547	นายสันทัศน์ รันดาเว	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1548	นายกฤษดา รัตนเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1549	นายวิศิษฐ์ บุญศิลป์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1550	นายคำรณ เทือกสุบรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1551	นายอัจฉนะ จิตต์สวัสดิ์ไทย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1552	นายศดาญ์ สดาร์ตัน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหม้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1553	นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1554	นายชาลี มีทิพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1555	นายปริญ วงศ์กมุทธชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1556	นายโยทิน อินทรกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1557	นายรุ่งนิรันดร์ นามวิชา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1558	นายณพรัตน์ โพธิ์นิ่มแดงนะดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1559	นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1560	นายชัชชรินทร์ บุญมั่ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1561	นายณัฐวุฒิ ทวารธนะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1562	นายวันใหม่ คำแดงใส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1563	ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ จงธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1564	นายณชรด ฤทธิศักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1565	นายภุชญา เสวกวิหารี	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1566	นางสาวจริยา ชันธรวราพันธ์ชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1567	นางศศิธร ริวเหลือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอค่ายบางระจัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1568	นายปัญญารัตน์ สุขเกษม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางระจัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1569	นายณัฐวัตร มีสมสืบ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1570	นายบุชา ครุฑคง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1571	นางสาวกัลยกร ศรีชุมจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1572	นายสุรชา ประกอบแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1573	นางสาวจัญจรงค์ อยู่มั่น	ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1574	นายวุฒิชัย เกิดทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออินทร์บุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1575	นายภควัน บุญโคตร	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1576	นายภาณุ พัฒนระวีงदान	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1577	นายสุบัญญัติ ไขยกแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1578	นายเลิศชาย หอมหวล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
1579	นายณัฐเดช มุลาลี	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสนป่าตอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
1580	นายพลภัทร จันทร์ลุน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสนป่าตอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
1581	ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
1582	นายพรชัย ไวกู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
1583	นายฐิติภัทร บุญแท้	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน
1584	นายกนก แก้วเทศ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
1585	นายนิมิต วงษ์จินดา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางสะพานน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1586	นายเอกลักษณ์ สายด้วง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1587	นายอัปสรอนัน มะหะหมัด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไม้แก่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1588	นายศุภฤกษ์ สังข์แก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองจิก	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1589	นายสุธี นาคะไพฑูริย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวัดโบสถ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1590	นายยรรยง อันทินทา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอธัญญะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1591	นายนิคม ซาลี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
1592	นายกิติพงศ์ อูระวัตร	นายอำเภอบ้านฉาง	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1593	นายปฏิพันธ์ คงแดง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
1594	นายเกรียงศักดิ์ หลมเมฆ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว
1595	ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พระเพชร	เจ้าจังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1596	นางสาวพรพิมล สันติวีระการ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1597	นายอดิเทพ เกิดแสง	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1598	สิบเอกอภิ อ่อนปาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1599	ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ เป็กกล้า	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1600	นายทวีศักดิ์ สำรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีมาศ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1601	นายหมวดเอกส่งศักดิ์ ทรัพย์สระนิทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1602	นายวุฒิชัย เสือด้วง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1603	นางชุติมณฑน์ ทานะมัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1604	นายสรารัฐ ประดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่านลานหอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1605	นายธนกร เดชชาครุตาศัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุโขทัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1606	นายเสกฐวุฒิ ประมวล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสขนาลัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1607	นายอานนท์ แสงเมือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสำโรง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย
1608	นายณฤพนธ์ แสนดี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1609	นายปริญญา แก้วมณี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1610	นายหมวดโทธรรมศ ศรีเดชฎี	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1611	นายหมวดเอกศุภโชค วัฒนชชาพลอย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1612	นายทรงวุฒิ เฟื่องพันธุ์	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1613	นายหมวดเอกชาญศักดิ์ รอดเจริญ	ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1614	นายจักรี สุระขันธุ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1615	นายไอลวิน คล้ายสุบรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเดิมบางนางบวช	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1616	นายศุภฤกษ์ ฝึกพุ่ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1617	นายหมวดตรีเนเรศ หนูทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1618	นายหมวดเอกปรมาตมัน บุญกลม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1619	นายยุทธพล สิทธิพรหม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1620	นายธนพล สังข์พันธุ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
1621	นางชมชนก ปัญญาทิพย์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1622	นางสาวอรอุมา ต้อยแก้ว	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1623	นายฉัตรชัย รักรณรงค์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1624	นายภาคภูมิ เทพกำเนิด	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1625	นายนพดล แยมแก้ว	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1626	นายเอกณรงค์ แก้วอาร์ตัน	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1627	นายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1628	นายพิทักษ์ โพธิรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1629	นายอัครพล พูลผล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1630	นายบุรินทร์ แป๊ะดำ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะพะงัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1631	นายจิรภัทร ชูจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1632	นางสาวธรรณัส อินทสมบัติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสมุย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1633	นายวรารุช สุทธิชัยเมธี	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญาน	ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1634	นางสาวศรีัญดา ปาลกะเชนทร์	นายอำเภอคีรีรัฐนิคม	ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1635	นางสาวนัยนา ศักดา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคีรีรัฐนิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1636	นายสันติ บุญรอด	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1637	นายธัญ อุปมนตรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1638	นายอิสรินทร์ ภคเลิศพิริยะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเคียนซา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1639	นายชัชชัย มณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1640	นายเจนวิทย์ รักแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไชยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1641	นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอไชยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1642	นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1643	นางกฤษณา ทิรัญรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1644	นายวิรุยุทธ สังข์สกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอดอนสัก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1645	นายสุกิจ มีพริ้ง	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1646	นางสาวอุทุมพร ผุดสวัสดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1647	นายวิสุทธิ ทองสี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1648	ว่าที่ร้อยตรีกรณ์วรรณ ชูนาค	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1649	นายกฤษวัชร กุลรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1650	นายสุนทร ขวัญจันทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าชนะ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1651	นายชัยณรงค์ วนะเสถียร	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1652	นายวิรุยุทธ ขนุนนิล	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1653	นายศรีบุญ ยอดสุรางค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1654	นายสันติพงษ์ เพชรพิฆาฏ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านตาขุน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1655	นายวินัย นาคะโร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1656	นายพงศธร คงทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาเดิม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1657	นายสุริยา มาดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1658	นายอภิภัทร หนูขวัญแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1659	นายสนิท ชูเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1660	นายสุเชาว์ ทุมโสลิก	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอพนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1661	นายวิจารณ์ จันทวิจิตร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1662	นางสาวสุชาสนี สมาน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1663	นายวิสูตร อินทรกำเนิด	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1664	นายไชยรัตน์ อยู่แสง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1665	นายประทีป มีเสน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1666	นางดวงปาริชาติ เพชรรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1667	นายประเสริฐ พรไชย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1668	นายสิทธิพร หมั่นไชย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1669	นายเลอชาย สยงกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1670	นายพิเชษฐ ศักดา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวิภาวดี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1671	นายเศกสันต์ ขาวสุด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1672	นางแนบเนียน ประดับศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1673	นางสาวนิตยา พุ่มพา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1674	นายจักรพงษ์ แพนกาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1675	พันจ่าเอกนพรัตน์ พรหมแดง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1676	นายลือชัย มะลิเก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1677	นายสุชาติ สุภาพันธุ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเขต	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1678	นายบรรลุ สุวรรณดี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเขต	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1679	นายสมเกียรติ สุมา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1680	นายชุมพล สุ่มมาตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1681	นายวิฑูล วรรณทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1682	นายคำพูน ไชโยธา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1683	นายพัฒนศาสตร์ รัตนะวีระจิต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีณรงค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1684	นายพีรพันธ์ พรรคนาวิกโยธิน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีณรงค์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1685	นายภัทรภฤติ สมทรัพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศีขรภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1686	นายวัลลพ อินทสะอาด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศีขรภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1687	นายเตชนิธิ มิ่งขวัญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสนม	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1688	นางสาวยุพิน นิลบุตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1689	นายพิสุทธิ์ พรหมแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1690	นายศราวุฒิ วันชา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1691	นางสาวพรวิมล เสรีไทย	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1692	นายชาญฤดาเดช สมิงกล้าทัพ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1693	นายภาคิน คันธรินทร์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1694	นายประทีป อู่เจริญ	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1695	นางสาวสุวรรณมา กัลยาบุตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1696	นายนวน โทบุตร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1697	นายไพโรจน์ แก้วลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1698	นายภูมิพัฒน์ ทวีฐานันท์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1699	นายทวีวัชร จันทรอ่อน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1700	นายกฤตธัช ดาหา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1701	นายทักษิณ สุวรรณศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1702	นางสาวปัทมรัตน์ เทียนสุชา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1703	นายนิธิภัทร มะลาศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1704	นายพิทักษ์ ศรีทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1705	นายนิโรจน์ ศรีสมบัติ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1706	นายภัทรพงศ์ ปุ่นาแซง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1707	นายเดชมงคล ผิวเหลือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1708	นายวชิรพงษ์ ชาวเหนือ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1709	นายพิทยา ชำนาญนิยม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1710	นายสมควร ใจซื่อ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสังคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1711	นายสมศักดิ์ สาลี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสังคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1712	นายนิเวศ ทองจรัส	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสังคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1713	นายศุภชัย มณีรัตน์	จำจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1714	นายประสิทธิ์ มหาวงค์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1715	นายประยูร อรัญรุท	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1716	นายปราบ โพธิ์ศรีงาม	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1717	นายศุภวิทย์ สุดชา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1718	นายชนะพล คำบอนพิทักษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1719	นายชัยกฤษ เสริมสุข	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1720	นายชนะชัย กงไสยา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1721	นายธนายุทธ ไยแก้ว	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1722	นายพีระวัฒน์ สีลาบุตร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1723	นายสุรเดช โคตรศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1724	นายอนุชา ภูเปี่ยมศักดิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1725	นายเพทาย จรกระโทก	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1726	นายธวัชชัย วงษ์แสน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1727	นายณรงค์ คงศิลา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู
1728	นายกิตติพงษ์ ศรีระ	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1729	นายหมวดเอกบรรเจิด ขำวิไล	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1730	นายฉัตรชัย เย็นทรง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าโมก	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1731	นายสุเมธ เรืองประยูร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ทอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1732	นายทศพล สว่างศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1733	นายชัยชาญ ชาติเกษมชัย	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสามโก้	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1734	นายธนพนธ์ วิสุทธิสมาจาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามโก้	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1735	นายอภิวิชญ์ ศรีโกคา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแสวงหา	ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง
1736	นายสมภาพ ตั้งอรุณสวัสดิ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1737	นายเอกชัย คงวัชร	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1738	นายสามารถ หมั่นนอก	ปลัดจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1739	นายภูติส สิงขรอาจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดจับ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1740	นายนิวัตร กัมมาวงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1741	นายวรพล วิมลอักษร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1742	นายนิติกร ปะจะนัง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1743	นายสุวิศรี สุขเกษม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำโสม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1744	นางสาวยุภาพร เทียงธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1745	นายมานพ สุดตา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1746	ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1747	นายกนิษฐพงษ์ พันธุ์ชมภู	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1748	นายณัฐวัฒน์ ศรีโยวงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1749	นายเอราวัณ รัตนเดชอุดม	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1750	นายกิติฉัชร พรนภาลัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1751	นายเดชา ปาณศรี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1752	จำเอกกิตติพงษ์ ตั้งสกุลทอง	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี
1753	นายนิวัตร ชาดา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
1754	นายโกศล ไชยสลิ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
1755	นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์
1756	นายณัฐนน พุ่มพวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรดิตถ์

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1757	นายวสิน พุ่มเทียน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1758	นายพยุงค์ กองแสน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1759	นายภูเมธ เปมิพงศ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1760	นายสิงหา แก่นเมือง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1761	นายโชค ทอหาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1762	นายทวีชัย ม่วงรัก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1763	นายอภิรักษ์ ลอยฟ้า	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1764	นายวิฑิตพงศ์ ตัวขยัน	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์
1765	นางสาวกาญจนา อุตตะมะบาลา	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1766	นายหมวดเอกทศพล ยศนันท์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1767	นายไพโรจน์ เชื้อวงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทัพทัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1768	นายกฤษฎา แดงสกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไร่	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1769	นายชัยวัฒน์ สพประสงค์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองขาหย่าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1770	นายเสวย ทาเอื้อ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1771	นายศิริณัฐ ทุ่งทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองฉาง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1772	นายธวัช จงรักษ์ภูวนาด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปลายพระยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
1773	นายสมโภช เพชรสุทธิ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอลำทับ	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
1774	นายสมยศ ณ นคร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
1775	นายสุทธินันท์ บัวดวง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
1776	นายชนะพล เทียงธรรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
1777	นายศักดิ์สิทธิ์ อังมีพิช	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก	ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่
1778	นายไพศาล แดงเจริญ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี
1779	นายธนศักดิ์ ทวีโชติ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์
1780	นายประวิทย์ ปะนะตั้ง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโกสัมพีนคร	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
1781	นางสาวพีชัญญา ตาอ้าย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร	ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร
1782	นายธนากร ชลพันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
1783	นายนนทวิทย์ ลอยวิรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
1784	นายอารีย์ สอนตาง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู	ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
1785	นายธนชัย อติพนากิจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
1786	นางสาวกรีน สนันไหว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
1787	นางสาวรัศมีนทร์ พฤษชาทร	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์	ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี
1788	นายธีระพล สุ่มมาตย์	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1789	นางสาวนฤมล โพธิ์ทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1790	นายสยาม โตแย้ม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1791	ร้อยโทบรรจงศักดิ์ มาศิริ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1792	นายสุพจน์ ตริรัตน์กุล	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1793	นางสาวชนิษฐา หงษ์สุวรรณ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1794	นายคเชนทร์ เที้ยมณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1795	นายภูวนันท์ บุญสีทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง	ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
1796	นายพูนศักดิ์ มังกรแสงแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนัสนิคม	ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี
1797	นายปิยพงศ์ สิทธิสมบูรณ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน	ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร
1798	นางสาวทิวาพร ทนชัย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย
1799	นางพัชรินทร์ กันทะรส	เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
1800	นายสาธิต กุหลาบทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
1801	นายเสกสรร สุวรรณมณี	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสางแก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก
1802	นายอนุรักษ์ ยิ้มเจย	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก
1803	นางอนุชสา จันทสิทธิ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์
1804	นายจิระเดช จิตสังข์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเขกา	ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ
1805	นายชินพงษ์ เพชรพราว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
1806	นางสาววิยะรัตน์ หนูเอก	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอทับสะแก	ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1807	ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ ทะประสิทธิ์จิตต์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1808	นายวารินทร์ เลาะสกุล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกะพ้อ	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1809	นายสุริยัน โฉมงาม	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1810	นายธนภัทร ยาชะรัต	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี
1811	นายศุภกร อนันตรักษ์	ป้องกันจังหวัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1812	นายณัฐนันท์ นิมนวล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบางบาล	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1813	นายปิยะพงศ์ พงษ์สุด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอองครักษ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง
1814	นายพิทักษ์ เกียรติพงษ์พันธ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพิจิตร	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1815	นายสุภโชค ศิลปคุณ	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอสามง่าม	ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร
1816	นางสาวรพีพรรณ กลิ่นหอม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี
1817	นายสุริยมล ไวยหงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์
1818	นายอนุรักษ์ แก้ววงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวังชัน	ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
1819	นายจิระเดช บุรารักษ์	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต
1820	นางช้องมาศ สกุลประดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต	ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ฝ่าย	กอง/สำนัก
1821	นายอลงกต พลรักษา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1822	นายสุพจน์ ปวันทา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1823	นายธเนศน์ จันสัด	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
1824	นายรัชพล ยาใจ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1825	นายเอก เกียรติสิงห์ทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1826	นายปิยชาติ เขียวชล	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น	ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง
1827	นายมานนท์ ตาทอง	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง	ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
1828	นายณที บุญเรือง	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
1829	นายธีรศักดิ์ ทรงประกอบ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอภูหลวง	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1830	นายชุตินพงศ์ ศรีบุรินทร์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเอราวัณ	ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย
1831	นายวรวิฑูฒิ ทรัพย์ถม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1832	ดาบตำรวจจักรพันธ์ ปานประเสริฐ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1833	นายวิชาญ ดาทุมมา	นายอำเภอ	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1834	นายอนณ คำทองแก้ว	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว	ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
1835	นายธรรมรงค์ศักดิ์ คำโรม	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา	ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา
1836	นายปรีชา สิงห์เถื่อน	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1837	นายพันธุสิทธิ์ ลีสง่า	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ	ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1838	ว่าที่ร้อยตรีสมพร ประดิษฐ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี
1839	นายมานะ ปวงรัตน์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอท่าช้าง	ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
1840	นายรัฐพงศ์ โกละกะ	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1841	นายวีรพจน์ ธีรชาญวิทย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์	ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
1842	นายธวัชชัย กงเพชร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย	ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย
1843	นายอชิชาติ แก้ววงศา	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอพนา	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
1844	นายอนุชิตอชิตพล ช่วงทิพย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ
1845	นายภาดา พัฒนพงษ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
1846	นางอรุณรัตน์ นันทบุรมย์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
1847	นางวีณา เพ็ญพิมพ์	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
1848	นายกวิณกุล ธรรมสาร	ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)	ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี